

เปิดช่อง สบู่วิสาหกิจจุฬาลงกรณ์ ลุย 200 บริษัทในนิคม

อีกก้าวของธุรกิจเล็ก ๆ ของวิสาหกิจชุมชน ที่เตรียมตัวขยับขึ้นมาอีกก้าวสู่เอสเอ็มอีด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยกระดับสู่สินค้ามีแบรนด์ พร้อมขยายการตลาดอย่างเต็มรูปแบบเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

กลุ่มจุฬาลงกรณ์ วัฒนองแพบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลฯ ในการนำเอาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากนมที่ทำมาทำสบู่ทำมือเพื่อพัฒนาอาชีพภายในชุมชน ซึ่งแต่เดิมการผลิตจำหน่ายเพียงแค่นี้เป็นอาชีพเสริมและขายในช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่เมื่อผลิตภัณฑ์มีการทดลองจำหน่าย และมีชาวบ้านเข้ามาพัฒนาต่อเนื่อง จนชุมชนเริ่มมองเห็นแล้วว่าสามารถทำเพิ่มปริมาณและพัฒนาไปสู่การทำธุรกิจอย่างจริงจังได้

ย้อนไปดูเมื่อเริ่มธุรกิจ

ดร.จรรณี ตันติเวชวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกลยุทธ์กิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT CG) กล่าวว่า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้สนับสนุนให้ชุมชน

มีรายได้ โดยการสนับสนุนสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนรอบข้าง ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเป็นรูปแบบที่ CG ให้การสนับสนุนในด้านวัตถุดิบ คือ กลีเซอริน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นกลีเซอรินที่มีคุณภาพดี เทียบได้กับกลีเซอรินที่ใช้ในเครื่องสำอางแบรนด์เนมชื่อดังในต่างประเทศ

โดยในปี 2554 มีผู้เชี่ยวชาญเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ามาให้ความรู้ อบรมเพื่อฝึกทักษะในการทำสินค้าสบู่ โดยนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติในการบำรุงรักษา อาทิ เปลือกมังคุดช่วยเรื่องสมานแผล รักษาผิว ขมิ้นช่วยผิวกระจ่างใส ใบบัวบกช่วยรักษา ริ้วรอย มะขามช่วยผลัดเซลล์ผิว และผัก บึงทะเลช่วยคงความชุ่มชื้น เป็นต้น และมีนโยบายเพื่อเพิ่มความสามารถในการสมัครใจ

ปัจจุบันสินค้าดังกล่าวมีวางจำหน่ายที่วัดหนองแพบ รวมทั้งรับจัดเป็นตะกร้าของขวัญในโอกาสต่าง ๆ หรือจำหน่ายเป็นสินค้าช่วยในงานต่าง ๆ และส่งไปยังร้านจีพีพีในมีม ปตท. สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อปีที่ 800,000 บาทใน



ดร.จรรณี ตันติเวชวุฒิกุล

ปี 2554 1,270,000 บาทในปี 2555 และ 1,100,000 บาทในปี 2556 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกในกลุ่ม 120 คน และทั้งหมดเป็นแม่บ้านที่เข้ามาทำเพื่อเป็นอาชีพเสริม อย่างไรก็ตามสิ่งที่สมาชิกของชุมชนก็ยังต้องการพัฒนาต่อเนื่อง

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) มีความร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด เพื่อที่จะเข้ามาต่อยอดให้กับสินค้าต่อเนื่อง